

VÕ ĐƯỜNG HÀN BÁI KUNG FU LỄ GIỖ LẦN THỨ 95 TỔ SƯ HÀN BÁI



MARYLAND - Hoa Thịnh Đón một ngày đẹp trời, cây cối xanh tươi, mát mẻ. Trên con đường vào trường tiểu học Cannon Road thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland là vùng phụ cận Washington DC. Bóng mát của những hàng cây, lá xanh mới ra chồi như màu mạ non làm dịu đi những cơn mệt mỏi cho tất cả những ai từ phương xa đến thành phố này, hoặc những ai vất vả trong suốt cả tuần lễ làm việc vẫn được cảm giác thoải mái để chịu cuối mùa xuân.

Hàn Bái Kung Fu, môn võ mang tên người sáng lập Hàn Bái, tên thật là Lê Bái, sanh năm 1889 trong một gia đình võ tướng, cha là lãnh binh triều đình Huế. Được rèn luyện võ thuật từ nhỏ, với tinh thần cầu tiến, ông không ngừng tìm tòi, học hỏi và trau luyện thêm. Trong thời gian làm việc tại sứ hòa xa Vân Nam, Trung Quốc, ông có dịp thụ giáo với hai võ sư nổi tiếng là Lý Quân và Triệu Quang Chảo.

Năm 1918, ông Bái trở về nước. Sau một thời gian dài nghiên cứu và cải sửa bài bản quyền thế cho phù hợp với thể chất người Việt và hoàn cảnh thực tế lúc bấy giờ, ông mở võ quán Hàn Bái Đường ở

Hà Nội để truyền bá môn võ của mình.

Tài nghệ của ông nổi tiếng khắp đất Bắc và cả miền Nam Trung Hoa. Chẳng bao lâu, ông được phong tước vị Hàn Lâm Võ Học. Tên gọi Hàn Bái xuất phát từ đó. Ông và hai bạn đồng môn của mình là Ba Cát và Bảy được mệnh danh là “Tam Nhật” trong làng võ Việt thời đó. Cuối thập niên hai mươi, một cao đồ của ông là Vũ Bá Oai vào miền Nam với ý nguyện truyền bá môn võ thuật Hàn Bái tại đây. Hàn Bái Đường được mở ra ở Sài Gòn vào năm 1950. Sau khi võ đường ngưng hoạt động vào đầu thập niên 60, võ thuật Hàn Bái vắng bóng khá lâu trong làng võ Việt. Mãi cho đến năm 1983, một số môn đồ của ông Huỳnh Văn Mĩ, trưởng tràng của Hàn Bái Đường và sau này là chương môn đời thứ nhất của Hàn Bái Kung Fu, bắt đầu chính thức phổ biến võ thuật Hàn Bái tại Sài Gòn (Câu Lạc Bộ 2/9 Quận Tân Bình).

Sau hai mươi năm gián đoạn, võ thuật Hàn Bái sống lại dưới một tên mới: Thiếu Lâm Hàn Bái, và sau này là Hàn Bái Kung Fu ở hải ngoại. Từ cuối năm 1993, một



cao đồ của ông Huỳnh Văn Mĩ là võ sư Nguyễn Việt Bằng bắt đầu truyền bá môn võ Hàn Bái Kung Fu ở Maryland vùng đông bắc Hoa Kỳ.

Chiều ngày thứ bảy 6 tháng 5 vừa qua, võ đường HBKF đã tổ chức lễ giỗ Tổ Hàn Bái lần thứ 95 tại trường tiểu học Cannon Road ở thành phố Silver Spring, Maryland. Ngoài đông đảo khách mời và môn sinh đang theo học ở Maryland, còn có các môn sinh đến từ Virginia, Florida và

Washington state.

Chương trình lễ giỗ Tổ bắt đầu lúc 3 giờ 15 chiều. Môn sinh Hàn Bái trang nghiêm lễ bái bàn thờ Tổ sau phần dâng hương của võ sư chương môn Nguyễn Việt Bằng. Tiếp theo là chương trình biểu diễn võ thuật kéo dài đến 4 giờ 20. Quan khách, phụ huynh và môn sinh ở lại dự buổi tiệc trà thân mật, chụp hình lưu niệm và trò chuyện vui vẻ cho đến khi kết thúc vào lúc 5 giờ chiều.

P.H. tường trình từ Maryland

